

KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo số 1236-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đối với Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa

Thực hiện Thông báo số 1236-TB/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đối với Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm tiếp tục phát huy những ưu điểm, nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra tại Thông báo số 1236-TB/TU ngày 03/4/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đối với Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy. Đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận sau giám sát.

Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế phải được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

II- NỘI DUNG, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

1- Tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương *Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*; Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ*; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*”; Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 26/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy *Một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình*; Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 06/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về *nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ*; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ; gắn việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy theo định kỳ.

2- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, tiếp tục giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cả nhiệm kỳ và hằng năm cho cơ sở; tập trung phát triển đảng viên là đoàn viên, hội viên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, khắc phục trường thôn không phải là đảng viên, công an viên, lực lượng dân quân, dự bị động viên, những chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% trường thôn là đảng viên; trong nhiệm kỳ 2020-2025 giảm không còn chi bộ thôn, trường học có dưới 9 đảng viên. Nâng cao chất lượng kết nạp và chất lượng đảng viên mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

3- Cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm và xác định việc cấp bách, nổi cộm cần tập trung giải quyết. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp, sát thực tế địa phương, đơn vị, chi bộ, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ các cấp xác định; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện nội dung bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng và nhân rộng những mô hình mới hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực.

4- Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về chủ trương đồng chí thủ trưởng cơ quan là bí thư chi bộ, đảng bộ; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

5- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó coi trọng và làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bí thư chi bộ, cán bộ, đảng viên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho chi ủy viên, đảng viên. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên, công chức trong dự sinh hoạt với chi bộ và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên, xác định rõ nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của mỗi cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy, là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, bí thư cấp ủy.

6- Các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW, Kết luận số 38-KL/TW; việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, cán bộ khi được phân công theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ theo đúng tinh thần "cấp ủy cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát một số cấp ủy cơ sở về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; 100% cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ; cấp ủy cơ sở phải kiểm tra, giám sát sinh hoạt tất cả chi bộ trực thuộc trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ hằng năm. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm". Chú trọng động viên, tôn vinh, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ làm tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

7- Hằng năm gắn với kiểm điểm, chỉ đạo tập thể, cá nhân đăng ký nội dung đột phá hoặc đổi mới, việc đăng ký làm theo và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm.

8- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của Ban Tổ chức Huyện ủy, hằng năm phải tổ chức được 01 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

9- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022; chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng và kỹ năng về tổ chức sinh

hoạt chi bộ cho cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ và cán bộ, công chức được phân công theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hướng dẫn theo thẩm quyền về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và kết quả về thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

2- Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề (theo Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Hướng dẫn, định hướng cho các tổ chức đảng, đảng viên lựa chọn những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự đột phá và có dấu ấn riêng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời phát hiện, tuyên dương những điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng.

3- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, (B/cáo)
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các ban Đảng Huyện ủy,
- Các Đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPHU,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Ma Phúc Hà